



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสำนึกการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงได้ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งยึดถือและปฏิบัติราชการ ในส่วนของตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้

๑. ทำงานเป็นทีม

องค์ประกอบ	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
สามัคคีร่วมกัน	ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เคารพให้เกียรติ	รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม
ช่วยเหลือเกื้อกูล	ปฏิบัติกันทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต

องค์ประกอบ	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตรงต่อเวลา	ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง
รักษาคำพูด	- พูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง - รักษาความสัตย์สุจริต แม้ว่าลำบากที่จะปฏิเสธหรือสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ตาม
สุจริต	ดำรงชีวิตด้วยหลัก คิดดี ทำดี พูดดี ซื่อตรงในการปฏิบัติงาน

๓. รับผิดชอบในงาน

องค์ประกอบ	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
รับผิดชอบต่อตนเอง	- ศึกษา ทบทวนจนเข้าใจอย่างถ่องแท้และหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง - ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ
มุ่งผลสัมฤทธิ์	- มุ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร - รับทั้งผิดและชอบพร้อมรับผลการตัดสินและการกระทำที่เกิดขึ้น
มุ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	- มีจิตอาสา เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม - ตระหนัก เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔. บริการด้วยใจ

องค์ประกอบ	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เต็มใจ	แสดงความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม
รู้ใจและเปิดใจ	กระตือรือร้น บริการรวดเร็ว
จริงใจและใส่ใจบริการ	เปิดใจ รับฟังและมองปัญหาของประชาชนเหมือนของตนเอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสุขสายใจ แผ้วพลสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง